

บรรณานุกรม

- เกษตรศาสตร์, คณะ. 2545. “รายงานการฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของชุมชน
หลักสูตร 3 คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบล” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- เกษตรและสหกรณ์, กระทรวง. 2545. การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ และตัวแทนเกษตรกร
ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของชุมชน. : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
กรุงเทพฯ (อัครา)
- โกวิท พวงงาม.2536. การประเมินโครงการ. วารสารพัฒนาชุมชน. 30(5) :25-32.
เชียงใหม่, มหาวิทยาลัย.2545. “รายงานการฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของชุมชน”.
คณะเกษตรศาสตร์.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.เชียงใหม่.
- คุณิ ฌ ลำปาง. 2543. การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร. เอกสารประกอบการเรียนวิชา
การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร. ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การ
เกษตร.คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.เชียงใหม่
- นรินทร์ชัย และกมล งามสมสุข.2541. “รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาข้อมูลสำหรับการ
วางแผนพัฒนา ในพื้นที่โครงการหลวง”.กองพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์.กรุงเทพฯ.
- น้อย ศิริโชติ. 2524. เทคนิคการฝึกอบรม. โอเดียนสโตร์.กรุงเทพฯ .
- นำชัย ทนุผล.2532.การวางแผนและการประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร.ภาควิชาส่งเสริม
การเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้.เชียงใหม่.
- นำชัย ทนุผล. 2535. “ลักษณะของพนักงานส่งเสริมการเกษตรที่มีความเชื่อถือตามการรับรู้ของ
เกษตรกรผู้นำในจังหวัดเชียงใหม่”. รายงานวิจัย สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้.
บุปผา อนันต์สุชาติกุล. มปป. สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา. เชียงใหม่ : ภาควิชาการประเมินผล และ
วิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ประกฤต จันท์เกษร. 2548. “บทบาทหน้าที่ของวิทยากรเกษตรกรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรของตำบลนาร่อง และตำบลหลัก ในเขตภาคเหนือ” วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ประไพศรี บุรีคำ. 2541. “การประเมินผลโครงการเร่งรัดการผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ ปี2540 ในจังหวัดอุดรดิตถ์”. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ประหยัด จีระสารศรี .2530. **เทคนิคการฝึกอบรม**. กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์.

ปรีดี โชติช่วง, โกวิท พวงงาม และพิชัย หวดสูงเนิน .2536. **การพัฒนาชุมชนและการบริหารงานพัฒนาชุมชน**. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ภูมิการพิมพ์ .

พงษ์พันธ์ นันทขว้าง.2545.**เอกสารประกอบคำบรรยายบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล**.

พรทิพย์ นวลอนงค์. 2544. “การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในกระชัง จังหวัดลำปาง. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พิชัย ไชยเสนา. 2538. “ประเมินผลโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการเกษตร หลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาน้ำจืดของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี”. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เยาวดี รวงชัยกุล วิบูลศรี.2542.**การประเมินผลโครงการ:แนวคิดและแนวปฏิบัติ**. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศันสนีย์ นิตธรรมมงคล. 2538. “การประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.เชียงใหม่.

ส่งเสริมการเกษตร ,กรม.2532. **ผลการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล**.

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ .2536. **การวิจัยประเมินผลโครงการ**. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์.

สุรพล จันทราปัติย์. 2532. “หลักและวิธีการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ”, เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาชนบท (เล่มที่ 1). สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.

สุรินทร์ บุญชู. 2541. **การประเมินผลโครงการหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน บ้านแม่เลิม ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่**. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.เชียงใหม่.

เสนาะ ดิยาว์, สุปราณี ศรีฉัตรากิมุข และนิยะดา ชูณหวงศ์ .2527. **การบริหารงานบุคคล**. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บรรณกิจ.

เสาวลักษณ์ เลิศดำรงเดช.2528.วิจัยการประเมินผล โครงการอบรมความรู้สุขภาพจิต
จังหวัดชัยนาท.มปป.

อัมพร ศุภชาติวงศ์. มปป. “การฝึกอบรม”. สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
(อัสสำเนา)



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved